



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	ประธานสภา ฯ	นครเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	
๒	นายคำป็น แสงงาม	รองประธานสภา ฯ	คำป็น แสงงาม	
๓	นายคำ วงศ์ผา	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำ วงศ์ผา	
๔	นายคำจันท์ ธิวงศ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑	คำจันท์ ธิวงศ์	
๕	นายวุฒิชัย อูสาใจ	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วุฒิชัย อูสาใจ	
๖	นายวิชัย แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๒	วิชัย แสงงาม	
๗	นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	
๘	นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต หมู่ที่ ๔	อภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง	
๙	นางมริวรรณ์ ถาวงค์	ส.อบต หมู่ที่ ๕	มริวรรณ์ ถาวงค์	
๑๐	นายเกียรติกุล พิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๖	เกียรติกุล พิชัย	
๑๑	นางหมาย แสงงาม	ส.อบต หมู่ที่ ๖	หมาย แสงงาม	
๑๒	นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล	ส.อบต หมู่ที่ ๗	สมชาย วงศ์นภาไพศาล	
๑๓	นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	ส.อบต หมู่ที่ ๘	พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	
๑๔	นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๙	ชิงชัย ยอดมณีบรรพต	
๑๕	นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๑	ยุทธนา ยอดมณีบรรพต	
๑๖	นายมนตรี ยอดมณีบรรพต	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	มนตรี ยอดมณีบรรพต	
๑๗	นายยุทธภูมิ เกษตรโสภานันท์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๒	ยุทธภูมิ เกษตรโสภานันท์	
๑๘	นายสมชาย แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	สมชาย แซ่ย่าง	
๑๙	นายกิตติ ครรลองหรรษา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๓	กิตติ ครรลองหรรษา	
๒๐	นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ	
๒๑	นางสาวมัญญา ผาบรรพตกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๔	มัญญา ผาบรรพตกุล	
๒๒	นายชาญชัย ย่างวรกุล	ส.อบต หมู่ที่ ๑๕	ชาญชัย ย่างวรกุล	
๒๓	นายสุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	สุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์	
๒๔	นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๖	ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	
๒๕	นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	ส.อบต หมู่ที่ ๑๗	ชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	
๒๖	นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	พจน์ปรีชา แซ่ย่าง	
๒๗	นายธิตีพงศ์ กวินดารกา	ส.อบต หมู่ที่ ๑๘	ธิตีพงศ์ กวินดารกา	
๒๘	นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙	สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	
๒๙	นายสมชาติ คงแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	สมชาติ คงแก้ว	
๓๐	นายเลาจัว แซ่ว่า	ส.อบต หมู่ที่ ๒๐	เลาจัว แซ่ว่า	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชาย แซ่ซ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๕ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายแสน ลือชา	นายก อบต.ปอ	แสน ลือชา	
๒	นายสมจิต สิริพุทธาสกุล	รองนายก อบต.ปอ	สมจิต สิริพุทธาสกุล	
๓	นายธนวัฒน์ อูสาใจ	รองนายก อบต.ปอ	ธนวัฒน์ อูสาใจ	
๔	นายศัตรารุช นภาวงศ์สกุล	เลขานายก อบต.ปอ	ศัตรารุช นภาวงศ์สกุล	
๕	นายประเวศ ปงรังษี	ปลัด อบต.ปอ	ประเวศ ปงรังษี	
๖	นางวิลาวลัย โนระ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	วิลาวลัย โนระ	
๗	นายศรารุช ทองใบ	นายช่างโยธา	ศรารุช ทองใบ	
๘	นางพรเพชร จิตบาล	นักพัฒนาชุมชน	พรเพชร จิตบาล	
๙	นางสาวณัฐริณีย์ เขียวสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐริณีย์ เขียวสิทธิ์	
๑๐	นายกิตติพงษ์ ยูลิ้ม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	กิตติพงษ์ ยูลิ้ม	

สรุป

-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓๑ คน

-ผู้มาประชุม ๓๐ คน ผู้ลาประชุม ๑ คน

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน

เริ่มประชุมเวลา : ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้นับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกเข้าประชุม จำนวน ๓๐ คน ลา ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในวาระประธานแจ้งให้ทราบ มีดังนี้

ประธานสภา ฯ

๑.๑ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ แจ้งขอความร่วมมือ ดังนี้

- พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

- พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาโดยตุง จังหวัดเชียงราย

- พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

- ร่วมเดินรื้อขบวนงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์” ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเข้าร่วม จำนวน ๑๑ ท่าน

๑.๒ การจัดซื้อเสื้อเชียงรายเกมส์ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้สั่งซื้อเสื้อเชียงรายเกมส์ โดยอำเภอเวียงแก่นได้จัดส่งมาให้แล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะได้แจกจ่ายเสื้อดังกล่าวให้กับสมาชิกในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน

๑.๓ แจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง “พลัง อนาคต.พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม ดังนี้

- นายคำป็น แสงงาม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
- นางมริวรรณ์ ถาวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๕
- นางหมาย แสงงาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๖

๑.๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ นางนาตง แซ่มัว หมู่ ๘ บ้านห้วยคุ ตำบลปอ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ร่วมบริจาคเงินคนละ ๑๐๐ บาท เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัยในนามของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยขออนัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ทั้งหมดร่วมเดินทางไปยังบ้านของผู้ประสบภัยในวันนี้หลังเลิกประชุมเสร็จแล้ว เพื่อมอบเงินและปลอบขวัญให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

เรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

นายแสน ลือชา : ผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้
นายก.อบต.ปอ : ๑. การให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน รายนางตง แซ่มัว หมู่ ๘ ตำบลปอ เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหมด โดยในเบื้องต้นได้ช่วยเหลือ ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องครัว โดยได้รับบริจาคจาก เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ปอ และในวันเกิดเหตุ นายก อบต.ปอ ได้มอบเงินสดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดหาอาหารสำหรับครอบครัว เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด ขณะนี้ได้ทำเรื่อง ประสานขอรับความช่วยเหลือจากอำเภอเวียงแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไป

๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอเวียงแก่นเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๓. เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาว ในนามศูนย์ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงแก่น ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากนายกรัฐมนตรีนครราชสีมาเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกตนเองเป็นผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการขยายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. กรมพัฒนาที่ดิน แจงเน้นย้ำหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการลำเหมืองไส้ไก่ พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีต ต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และผ่านการประชาคมของหมู่บ้านด้วย จึงจะพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการได้

๖. การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง “พลัง อบต.พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงราย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปอ ติดรชการจึงมอบหมายให้เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปอ (นายศัตราวุธ นภาวงศ์สกุล) เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาแทนนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปอ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ ที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑**

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต: ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ทุกท่านได้รับไปมีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : รับรอง ๒๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ : กระทู้ถาม

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : **๑. กระทู้ถามทั่วไป** (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอตอบกระทู้

- ไม่มี

๒. กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : - ไม่มี

ประธานสภา อบต.ปอ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๓ คน งบประมาณ ๕๒๖,๔๐๐.-บาท

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับการเสนอญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จำนวน ๘๓ คน งบประมาณ ๕๒๖,๔๐๐.-บาท ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบและพิจารณา

นายแสน ลือชา :

นายก อบต.ปอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จำนวน ๘๓ คน งบประมาณ ๕๒๖,๔๐๐.-บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจากอำเภอเวียงแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (ตามหนังสืออำเภอเวียงแก่น ด่วนที่สุดที่ ชร ๐๐๒๓.๒๐/๓๒๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้พิการได้ทันและเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ จึงทำให้เงินที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ จำนวน ๘๓ ราย จึงเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรรจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สำหรับรายละเอียดและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นผู้ชี้แจง

นายประเวศ ปงรังษี :
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๘๓ คน งบประมาณ ๕๒๖,๔๐๐.-บาท ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้ชี้แจง ประกอบกับอำเภอเวียงแก่นได้แจ้งชักชวนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้พิการไปก่อนแล้ว เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการรับเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นรายได้เงินอุดหนุนทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๗๔๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๓
๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมไปจ่ายและตั้งรับไว้เป็นรายได้จากรัฐบาลค้างรับ ให้นำไปชดเชยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วในปีเก่า โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๗๕๖๑ - ๗๖๓๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒
๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้พิการ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๖ หรือ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๗๔๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒
๔. กรณีไม่ได้ประมาณรายการรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เงินที่ได้รับการจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ข้อ ๔ คือกรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ และไม่สามารถตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เงินที่ได้รับการจัดสรรตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ไปจ่ายเบียดความพิการตามที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรายละเอียดและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ ทั้งนี้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดทำบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเบียดความพิการ จำนวน ๘๓ ราย ดังกล่าว แนบในวาระนี้แล้ว

นางวิลาวัลย์ โนระ : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ กองคลังขอแจ้งรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้

- องค์กรการบริหารส่วนตำบลปอ มียอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๓๗,๖๗๐,๕๖๖.๓๗ บาท

- เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๕,๗๗๖,๓๐๔.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม จึงนำเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้รับทราบ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ตามที่นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้ยื่นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็น
 ปรธานสภา อบต.ปอ ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
 ทูพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๓ คน งบประมาณ
 ๕๒๖,๔๐๐.-บาท ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้อภิปราย
 สอบถาม หากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย จะได้ให้สภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้ลงมติใน
 ญัตติดังกล่าว ขอให้เลขานุการสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุม
 สภาว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

นายประเวศ ปงรังษี : ได้ตรวจนับแล้ว ครบองค์ประชุม
 เลขานุการสภาฯ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท: ในลำดับต่อไป เป็นการลงมติในญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
 ปรธานสภา อบต.ปอ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทูพพลภาพ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๓ คน งบประมาณ ๕๒๖,๔๐๐.-
 บาท ขอให้สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่
 นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลปอ เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม : อนุมัติ จำนวน ๒๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แนะนำตัวผู้ใหญ่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ ๑๐ ตำบลปอ นายกิตติพงษ์ อยู่ลิ้ม
 สภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ขอแสดงความยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

๖.๒ ทหรือการดำเนินกิจกรรมของสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอในด้านการช่วยเหลือ
 ทำบุญบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจศพและกิจกรรมอื่นๆ ของสภาองค์การบรหการส่วน
 ตำบลปอ

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท : ด้วยสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ปรธานสภา อบต.ปอ ได้รับข้อเสนอจาก
 ปรธานสภา อบต.ปอ ท่านคำป็น แสงงาม รองปรธานสภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ว่าอยากให้สภา
 องค์การบรหการส่วนต่าบลปอ ได้มีส่วนร่วมด้านการดำเนินกิจกรรมในนามของสภาองค์การ
 บรหการส่วนต่าบลปอ ไม่ว่าจะป็นงานบำเพ็ญกุศล งานฌาปนกิจศพในหมู่บ้านเขตตำบล
 ปอ และกิจกรรมต่างๆ ที่สภาองค์การบรหการส่วนต่าบลปอ จัดขึ้น โดยมีความเห็น
 ในเบื้องต้นจะขอความร่วมมือและสนับสนุน ดังนี้

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมทบเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมทบเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมทบเงินเดือนละ ๕๐๐ บาท

โดยขอหารือกับเพื่อนสมาชิกว่าในการช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศล งานฌาปนกิจศพของหมู่บ้านในเขตตำบลปอ ทั้งสายบนตอยและพื้นล่างที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ควรมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรดี จึงเรียนขอปรึกษาหารือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

จากนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ในการดำเนินกิจกรรมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามข้อเสนอของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยในที่สุดได้มีมติ ดังนี้

ขอความร่วมมือเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอเสนอ ดังนี้

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมทบเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมทบเงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมทบเงินเดือนละ ๕๐๐ บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ กรณีในหมู่บ้านที่มีงานฌาปนกิจศพ

คนละ ๑๐๐ บาท

เริ่มเก็บเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สำหรับการไปมอบของ เช่น พวงหรีดงานศพนั้น มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพื้นที่หมู่บ้านแจ้งผ่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อร่วมมอบด้วยกัน หากประธานติดธุระจะมอบหมายรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอทำหน้าที่แทน ทั้งสายบนและ สายล่าง พร้อมนี้พวกเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าแต่ละชนเผ่าด้วย และมีความสามัคคีเป็นหมู่คณะของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

๖.๓ หารือการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต : ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับข้อหารือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท โดยขอหารือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นขอเรียนเชิญครับ

- นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน: เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่เคารพ ขอเสนอว่าควรไปศึกษาดูงาน
ส.อบต. หมู่ ๑๖ ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ได้ไปศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วอยากออกไป
ศึกษาดูงานในภาคอื่นบ้าง เพื่อเสริมประสบการณ์ในการทำงาน และไม่ต้องมี
การสมทบเงิน
- นายคำจันทร์ ธิวงศ์ : ขอเสนอว่าควรกำหนดระยะเวลาในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ เป็นช่วงปลาย
ส.อบต. หมู่ ๑ เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เนื่องจากอากาศไม่ร้อน
- นายวิชัย แสงงาม : เห็นด้วยกับข้อเสนอของ ส.อบต.คำจันทร์ ธิวงศ์
ส.อบต. หมู่ ๒
- นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอว่า ควรเป็นช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ หลังเสร็จจากประเพณีปีใหม่มั่งแล้ว และ
ส.อบต. หมู่ ๑๒ ขอเสนอว่า ควรจัดหารถยนต์ที่ใช้ในการศึกษาดูงาน ควรเป็นรถใหม่ที่มีความปลอดภัย
ต่อการเดินทางของสมาชิก
- นายศัตราวุธ นภาพงศ์สกุล : ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้แสดงความคิดเห็นสถานที่ในการศึกษา
เลขานุการนายก อบต.ปอ ดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกที่ติดทะเล ขอให้พวกเราได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ดังกล่าว และการหาเหตุผลเพื่อจะได้ชี้แจงต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไว้ด้วยว่ามี
ประโยชน์และมีความสำคัญในการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร
- นายแสน ลือชา : สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีความต้องการให้มีการฝึกอบรมและศึกษา
นายก อบต.ปอ ดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในช่วงเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (คาดว่าประมาณ วันที่ ๒๕ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒) โดยพื้นที่ใน
การศึกษาดูงานเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกที่ติดกับทะเล ส่วนเรื่องการสมทบเงินเพื่อใช้
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการมีส่วนร่วมในโครงการ แต่ที่ผ่านมาที่
เกิดปัญหา เนื่องจากมาเก็บเงินสมทบหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ดังนั้นในครั้งนี้อาจคิด
คำนวณค่าใช้จ่ายและหากมีการสมทบเงินก็จะได้แจ้งให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้
รับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการต่อไป
- นายนเรศรัษฎ์ กมลასน์กมฺุท : ขอขอบคุณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอที่ได้แสดงความคิดเห็นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภา อบต.ปอ คาดว่าหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คงจะมีการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในการอบรมศึกษาดูงานในครั้งนี้อาจเรียนเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปอทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย
- นายนเรศรัษฎ์ กมลასน์กมฺุท : ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัด
ประธานสภา อบต.ปอ ประชุมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
กลางวัน

เริ่มประชุมเวลา

: ๑๓.๐๐ นาฬิกา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตรวจนับองค์ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม เรียงเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามระเบียบวาระต่อไป

๖.๔ เรื่องจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายประเวศ ปงรังษี

: ขอแจ้งเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบ มีดังนี้

เลขานุการสภาฯ

(๑) กระทรวงมหาดไทย แจ้งเรื่องหารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาในการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยให้จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน ๓ วันทำการ ส่วนกรณีที่ต้องเบิกจ่ายจากธนาคารให้จ่ายในวันทำการ โดยให้จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาคาร ๓ วันทำการ ในเดือนนั้น รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๕๙๐๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกรณีดังกล่าว กองคลังจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อหารือดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

(๒) นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ที่ต้องปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจะได้เร่งรัดการทำงานในกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แจกจ่ายแผนดำเนินงานดังกล่าว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับทราบและขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับทราบด้วย

(๓) รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่ขอเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บ้านทรายทอง หมู่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปอกลาง หมู่ ๕ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอกลาง หมู่ ๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ-บ้านประชาภักดี หมู่ ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

โดยโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติสั่งจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาดั่ง หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๕,๓๓๐,๐๐๐.-บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้เสนอขออนุมัติราคากลางต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ เพื่อให้ความเห็นชอบและจะได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา - บ้านห้วยหาน หมู่ ๙ ตำบลปอ
งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้างออกแบบโครงการ
ตามระเบียบฯ อยู่ จึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอได้
รับทราบ

(๔) ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครเด็กและ
เยาวชน เพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปอ
รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบท้าย

- นางพรเพชร จิตบาล : ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีพฤษภาคม
นักพัฒนาชุมชน ๒๕๖๑ คือวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ได้รับทราบ
- นายนครเศรษฐ์ กมลาสน์กมฺท : ในลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เสนอเรื่องใน
ประธานสภา อบต.ปอ วาระนี้ขอเรียนเชิญครับ
- นายคำจันทร์ ธิวงศ์ : ขอแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สนับสนุนรถตัดหญ้าชุดหลัง ได้เข้าไปปรับถนนใน
ส.อบต. หมู่ ๑ หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักที่ผ่านมา ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว ขอให้ช่วย
ดำเนินการแก้ไขด้วย
- นายชาญชัย ย่างวรกุล : หมู่บ้านได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วม ถนนเสียหาย อยากทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
จะได้
ส.อบต. หมู่ ๑๕ ดำเนินการแก้ไขได้เมื่อไหร่ เนื่องด้วยประชาชนได้รับความเดือดร้อน
- นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต: ขอเรียนสอบถาม ๒ เรื่อง คือ
ส.อบต. หมู่ ๑๑ (๑) ห้องน้ำสุขาเคลื่อนที่ ที่จัดซื้อให้หมู่บ้านไปบริการแหล่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว องค์การ
บริหารส่วนตำบลปอ จะดำเนินการติดตั้งได้เมื่อใด ขณะนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใน
แหล่งท่องเที่ยวแล้ว
(๒) ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนี้จะดีมากเลยครับ

นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน: ขอแจ้งเรื่องที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการแก้ไขปัญหา

ส.อบต. หมู่ ๑๖

ความเดือดร้อน

(๑) สอบถามคิวงรไถ ที่ขอให้มาปรับถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๖ ที่ร้องขอไปเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ว่าคิวงรไถไหนแล้ว

(๒) ขอลินคลูก ปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก เพื่อแก้ไขให้กับประชาชน

(๓) เครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านที่ใช้งานมาหลายปีเกิดการชำรุด เสียงขาดหายขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย

นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง : ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

ส.อบต. หมู่ ๑๘

บ้านร่มฟ้าทอง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

นายธิตินงค์ กวินดารกา : ขอรายงานว่า ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านร่มฟ้าทอง – ภูชี้ฟ้า มีร่องระบายน้ำลึก

ส.อบต. หมู่ ๑๘

จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดำเนินการทำรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดเพื่อลดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สัญจร และขอลินคลูกปรับปรุงลานจอดรถด้วย

นายวิชัย แสงงาม : ขอสอบถามเรื่องคิวงรไถและรถตัดหญ้าชุดหลัง ต้องการให้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงถนน

ส.อบต. หมู่ ๒

เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปางหัด เพราะขณะนี้ไม่มีฝนแล้ว

นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : ขอเสนอเรื่อง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ส.อบต. หมู่ ๑๑

(๑) การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นภูชี้เดือน ขอให้เร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว

(๒) ขอสอบถามเรื่องที่ยื่นขอรับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำถนนขึ้นสู่ภูชี้เดือนที่ได้ส่งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนตำบลปอแล้ว

(๓) แจ้งลำโพงที่ใช้ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านชำรุด จำนวน ๓ ตัว ขอให้ช่วยแก้ไขด้วย

นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต : ขอสอบถามความคืบหน้าดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส.อบต. หมู่ ๙

บ้านห้วยหาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยว่าดำเนินการอย่างไรบ้างและขอให้รถตัดหญ้าชุดหลัง เข้าไปปรับปรุงถนนในหมู่บ้านด้วย

นายสมชาย แซ่ย่าง : ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก

ส.อบต. หมู่ ๑๓

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

นายเกียรติกุล พิชัย : ต้องการให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ช่วยประสานงานส่งเรื่อง การขอ

ส.อบต. หมู่ ๑๓

เอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ในเขตพื้นที่ตำบลปอ เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนจากการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน จึงขอเสนอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ยื่นเรื่องเสนอต่อนายกรัฐมนตรื เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากับราษฎรตำบลปอด้วย

นายนครเศรษฐ์ กมลสาสน์กมฺท : ขอเรียนเชิญ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อไป

ประธานสภา อบต.ปอ

นายแสน ลือชา : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายก อบต.ปอ ส่วนตำบลปอ ที่ได้นำเรียนสอบถามมายังคณะผู้บริหาร ก่อนที่จะชี้แจงและตอบคำถาม
ของสมาชิกขอเรียนข้อสังเกตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของ
หมู่บ้านต่างๆ บางหมู่บ้าน มีการดำเนินการก่อสร้างลูก้าเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อยู่แล้ว จึงอยากขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ตระหนักถึงเรื่อง
ดังกล่าวด้วย ควรเป็นโครงการที่อยู่ในภายในหมู่บ้าน ไม่รุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวน
แห่งชาติมากเกินไปนัก ต้องการให้มีการระมัดระวังในจุดนี้ด้วย ดังนั้นในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย ขอชี้แจงตอบคำถามที่ท่านสมาชิก
ได้เรียนสอบถาม ดังนี้

- กรณีขอรถตัดหญ้าและชุดหลัง และรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ เข้าไปปรับพื้นที่ถนน
ในหมู่บ้านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากหมู่บ้านได้แจ้งร้องขอมาพร้อมกัน จึงต้องให้กอง
ช่างเป็นผู้รับผิดชอบจัดคิวออกดำเนินการประกอบกัน ที่ผ่านมารถตัดหญ้าและชุดหลัง
ได้เกิดการชำรุด ซิลกระบอกไฮดรอลิกชำรุด จึงทำให้การทำงานหยุดชะงักไป และให้เป็น
ข้อตกลงร่วมกันว่าให้ออกปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้านเป็นเวลาไม่เกิน ๓ วัน เพราะหาก
มากกว่านั้นจะทำให้การช่วยเหลือบ้านอื่นล่าช้าไปอีก

- การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ตามที่สมาชิกแจ้งมา ขณะนี้เพิ่งเริ่มต้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอให้ห้องค์การบริหารส่วนตำบลปอมีรายได้จัดสรรเข้ามาก็จะได้
เร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว

- กรณีห้องน้ำสุขาเคลื่อนที่ ของหมู่ ๑๑ ตำบลปอ ขณะนี้ได้ให้กองช่างได้ประมาณ
การอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางห้องน้ำสุขาเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว รอเพียงการสีบราคา
และติดต่อรถอีแต่น ขนห้องน้ำสุขาเคลื่อนที่ขึ้นไปในพื้นที่ภูชี้ดาวต่อไป

- กรณีเครื่องขยายเสียง หมู่ ๑๖ ที่ชำรุด มอบหมายกองช่างออกตรวจสอบและ
รายงานเพื่อสำรวจเครื่องเสียงลำโพงชำรุด หมู่ ๑๒ ให้รายงานเป็นหนังสือมาด้วย

- กรณีขอปรับซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากอุทกภัย ได้ให้กองช่างออกสำรวจประมาณ
การซ่อมแซมเพื่อเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะได้อนุมัติช่วยเหลือต่อไป

- กรณีโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหาน ขณะนี้ได้ลงนาม
สัญญาจ้างให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการแล้ว

- กรณีเรื่องการขอเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ดำเนินการทำหนังสือรายงานขอความช่วยเหลือต่อไป

นายนครเศรษฐ์ กมลลาสน์กมฺท : ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่กรุณาได้ชี้แจง ตอบข้อซักถามของ
ประธานสภา อบต.ปอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญที่ ๔
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายประเวศ ปงรังษี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

- ตรวจถูกต้องแล้ว-

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคำปิ่น แสงงาม)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๓

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิชัย อุสาใจ)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๒

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกียรติกุล พิชัย)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๖

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคำจันทร์ ธิวงค์)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางมริวรรณ์ ถาวงค์)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๕

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมในวันที่

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนรเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ